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Nýr Háskóli Íslands

Sameining KHÍ og HÍ 1. júlí 2008

Ég kem að verkinu í október 2007

1. júlí óbreytanlegur opnunartími

Í dag yfir 10.000 síður

Ekki hjá því komist að brjóta reglur



Eftir (hand)bókinni?

Þarfagreining fyrst 

Síðan allt unnið á sama tíma

Veftré, útlitshönnun, efnissmíði, vefkerfi ofl. 

Veftré og útlitshönnun að mestu lokið 

núna, efnisvinna tekur aldrei enda

Mikil vinna í val á vefkerfi



Hvað breyttist?

Fórum úr 12 vefjum í einn

Deildir og fræðasvið akademíu eru nú 99% 

samhæfð

Gjörbreyttum umsjónarkerfi efnismiðlunar

Vefmál ytri vefs skipulögð til framtíðar



Hvað þurfti til?

Góðæri

Mikið af mannskap

Íslenska bilun



Ekki gera eins og við!

Við opnuðum vef sem var ekki tilbúinn

Töluverður tvíverknaður og lagfæringar 

vegna tímaskorts við innleiðingu

Reglurnar virka og borga sig

Notaðu handbókina



Val á vefkerfi

Opin vefkerfi með frá fyrsta degi

Byrjuðum með stórt mengi kerfa og 

notuðum þarfagreiningu við valið

Öll kerfi jöfn í upphafi, bæði opin og 

séreignarkerfi



Opin kerfi sem komu til greina

Drupal, Joomla, LifeRay, Plone, CMSMS

Mörg fleiri sem duttu snemma út

Yfirlits- og samanburðarvefir

http://www.opensourcecms.com/

http://www.cmsmatrix.org/



Vandinn við að dæma opin kerfi

Sum hafa engan sölu- og þjónustuaðila

Sanngjarn samanburður er erfiður

Við skiptum opnum kerfum í tvo hópa, með 

og án söluaðila

“Söluaðili” innan HÍ skipaður þeim sem 

voru án slíks



Afhverju Drupal?

Enduðum á að velja á milli eins opins 

kerfis og eins lokaðs

Endanlegt val var byggt á frelsi HÍ til að 

hafa fullkomna stjórn á þróun eigin vefja

Og reynslu starfsmanna HÍ



Er opið vefkerfi fyrir þig?

Það eru til opin kerfi sem henta flestum 

þörfum

Mikil aukning á þjónustuaðilum á rúmu ári

Þú verður að velja hvaða fyrirkomulag 

hentar þér



Takk fyrir

Gunnar Grímsson

gunnar.grimsson@hi.is


